

## CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

### CHỈ THỊ số 87-CT ngày 13-4-1982 về công tác phòng, chống lụt, bão năm 1982

Theo quy luật, nước ta năm nào cũng có lụt, bão, tuy mức độ khác nhau nhưng đều gây thiệt hại. Vì vậy các cấp, các ngành đều phải đề cao cảnh giác, chuẩn bị thật đầy đủ mọi điều kiện đối phó với lũ, bão ở mức độ cao nhất và vào bất cứ lúc nào; đồng thời phải cảnh giác với mọi âm mưu của địch lợi dụng lúc mưa, bão phá hoại đê, đập và các công trình khác.

Để thực hiện tốt công tác nói trên, Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng yêu cầu chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, thủ trưởng các ngành có liên quan ở trung ương khẩn trương thực hiện một số việc chủ yếu sau đây:

1. Các ngành, các cấp phải tổng kết công tác phòng, chống lụt, bão năm 1981 rút ra ưu, khuyết điểm và những bài học thực tế ở ngành và địa phương mình, trên cơ sở đó đặt kế hoạch phòng, chống lụt, bão năm 1982.

2. Các tỉnh có đê phải tập trung chỉ đạo, huy động mọi tiềm lực tại địa phương đắp đê, làm kè, cống, phấn đấu hoàn thành kế hoạch đúng thời gian quy định.

— Phải kiểm tra phân loại đê, kè, cống và có biện pháp gia cố, bảo vệ chu đáo, đặc biệt chú trọng theo dõi những vết nứt, kè cả vết nứt cũ.

— Phải củng cố các đội quản lý đê, phát huy vai trò của lực lượng này làm nòng cốt trong các lực lượng nhân dân quản lý, hộ đê chống lụt. Ngăn chặn mọi hiện tượng vi phạm điều lệ bảo vệ đê điều, có biện pháp xử lý về hành chính hoặc bằng pháp luật những hành động vi phạm

làm phương hại đến đê, kè, cống và lấy cáp dây điện thoại, vật tư dùng vào việc phòng, chống lụt, bão.

3. Các tỉnh duyên hải miền trung phải có phương án phòng, chống bão và phòng tránh lũ, đặc biệt đối với các vùng trũng, thấp và các cửa sông, có biện pháp phòng ngừa nước dâng cao quá quy định đối với các hồ đập, kè cả hồ đập đã khai thác và đang thi công dở dang. Có biện pháp phòng ngừa và khai thông đường sá, cầu cống nhằm bảo đảm giao thông thông suốt trong mùa mưa lũ.

4. Các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và khu 6 cũ tùy theo đặc điểm và hoàn cảnh cụ thể ở mỗi nơi mà tổ chức và huy động nhân dân đắp, giữ bờ bao chống lũ đầu vụ bảo vệ lúa hè thu, bố trí mùa vụ canh tác phù hợp với từng nơi nhằm giảm bớt thiệt hại do lũ, bão gây ra. Có kế hoạch phòng tránh chu đáo để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân và của Nhà nước.

5. Các tỉnh, huyện miền núi Bắc bộ và các vùng núi khác phải đề phòng lũ quét, nhất là các thị xã, thị trấn, vùng đông dân cư và các bến đò, tránh thiệt hại bất ngờ về người và tài sản của Nhà nước, của nhân dân.

6. Các ngành kinh tế và các cấp chính quyền địa phương phải chấn chỉnh lại ban chỉ huy chống lụt, chống bão; phân công các thành viên trong ban ngoài trách nhiệm chung phải phụ trách một khu vực nhất định và chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc các cơ sở thực hiện kế hoạch phòng, chống lụt, bão, và trực tiếp chỉ đạo khi có lụt, bão xảy ra.

7. Các tỉnh miền núi phía Bắc và các tỉnh Hậu Giang, Tiền Giang, Bến Tre, Minh Hải, Đồng Nai, Tây Ninh, Cửu Long, Sông Bé, Đắc Lắc, Gia Lai — Kon Tum, Lâm Đồng, đặc khu Vũng Tàu — Côn Đảo và một số huyện miền núi thuộc các tỉnh khác lụt, bão ít phức tạp không cần lập ban chỉ huy chống lụt, chống bão, Ủy ban

www.ThuVienPhapLuat.com  
Tel: +84-8-3845 6684 \*  
LawSoft

nhân dân tùy tình hình mà tổ chức công tác này một cách thiết thực.

8. Bộ Thủy lợi phải kiểm tra đôn đốc các địa phương hoàn thành kế hoạch đê, kè, cống. Chỉ đạo chặt chẽ các đơn vị trực thuộc và các Ty, Sở thủy lợi bảo vệ và sử dụng có hiệu quả các công trình hồ đập, hệ thống đê, kè, cống vào công tác chống lụt, chống bão. Chuẩn bị tốt mọi điều kiện ở các công trình phân lũ, chậm lũ để sẵn sàng sử dụng khi cần thiết.

9. Bộ Quốc phòng giúp Ban chỉ huy chống lụt, chống bão trung ương bố trí lực lượng công binh phụ trách việc nổ mìn ở các công trình phân lũ, chậm lũ và chỉ thị cho lực lượng quân đội tích cực tham gia công tác phòng, chống lụt, bão và phòng, chống địch phá hoại các công trình thủy lợi ở địa phương nơi đóng quân.

10. Các ngành có liên quan ở trung ương như Tổng cục khí tượng thủy văn, Tổng cục Bưu điện, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nội vụ, Bộ Vật tư... theo chức năng của mình, phải tích cực tham gia công tác phòng, chống lụt, bão chung nhằm giúp việc chỉ đạo công tác này kịp thời và có hiệu lực.

11. Ngành nông nghiệp có trách nhiệm hướng dẫn địa phương bố trí hợp lý cơ cấu cây trồng ở những nơi hàng năm thường hay bị úng, ngập đồng thời chuẩn bị giống cây trồng để phục hồi sản xuất khi cần thiết.

Yêu cầu thủ trưởng các ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khác phục mọi khó khăn cố gắng vươn lên giành thế chủ động, quyết thắng thiên tai và địch họa. Ban chỉ huy chống lụt, chống bão trung ương chịu trách nhiệm kiểm tra đôn đốc các ngành, các địa phương thực hiện

chỉ thị này và thường xuyên báo cáo về Văn phòng Hội đồng bộ trưởng.

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 1982

K.T. Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng

Phó chủ tịch  
TỔ HỮU

**CHỈ THỊ số 88-CT ngày 13-4-1982**  
về việc tăng cường công tác quản lý khoa học và kỹ thuật ở các tỉnh, thành phố và đặc khu trực thuộc trung ương.

Trong thời gian qua, công tác quản lý khoa học và kỹ thuật ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã được hình thành cùng với hệ thống quản lý khoa học và kỹ thuật của cả nước, hoạt động này đã phát huy tác dụng ở địa phương. Sau khi có nghị quyết 37 của Bộ Chính trị về chính sách khoa học kỹ thuật, công tác quản lý khoa học và kỹ thuật ở các địa phương đã có tiến bộ thêm một bước.

Cho đến nay đã có 39 trên 40 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành lập cơ quan quản lý khoa học và kỹ thuật với tổng số biên chế là 1803 người (có 63 cán bộ trên đại học, 705 cán bộ đại học).

Trước đây, hoạt động chủ yếu của các cơ quan này là xây dựng nề nếp quản lý kỹ thuật, trong đó trọng tâm là 3 mặt công tác (tiêu chuẩn hóa, đo lường và kiểm tra chất lượng sản phẩm và hàng hóa) tổ chức thông tin, phổ biến khoa học kỹ thuật, cùng với các ngành và các đoàn thể tổ chức và quản lý phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất. Những năm gần đây đã chú ý đến việc áp dụng kỹ